

นวัตกรรมเพื่อปฏิบัติกรปกป้องผิวจากแสงแดด

10 กันยายน กรุงเทพฯ - ไม่ว่าจะฤดูร้อน ฤดูฝน หรือ ฤดูหนาว แสงแดดถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของสาว ๆ ที่จะทำให้ผิวขาวใสเปลี่ยนเป็น หมองคล้ำ ไม่น่ามอง ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยสภาพอากาศร้อนของเมืองไทย แสงแดดจึงเปรียบเสมือนผู้ร้ายที่คอยมาทำร้ายผิวได้ในทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ แสงแดด คือ หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดฝ้า กระ ผิวหน้าหมองคล้ำ ริ้วรอยก่อนวัย รอยเหี่ยวย่น และยังเป็นตัวการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของดีเอ็นเอของเซลล์ผิวอันเป็นบ่อเกิดของมะเร็งผิวหนังอีกด้วย



หลายคนอาจเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์กันแดดที่ดีที่สุด ต้องมีค่าเอสพีเอฟ (SPF) สูงๆ เข้าไว้ แต่หลังจากการทดลองใช้ กลับพบว่า ผิวยังคงคล้ำเสียไม่กระจ่างใส อีกทั้งยังพบกับสารพัดปัญหาเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีค่าเอสพีเอฟ (SPF) สูงอย่างเดียว ไม่สามารถปกป้องผิวได้ 100% ดังนั้นผลิตภัณฑ์กันแดดจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติของการปกป้องที่ครอบคลุมและครบวงจร มากกว่าการปกป้องรังสียูวี เพราะนอกจากแสงแดด จะมีรังสียูวีที่สาว ๆ คำนึงกันดีอยู่แล้วนั้น แสงแดดยังประกอบด้วยรังสีอีกหลายชนิดที่แผ่ตัวมาเพื่อคอยจ้องทำร้ายผิวขาวใสของสาว ๆ

สาว ๆ หลายคนอาจคิดว่าการหลบอยู่ในที่ร่ม การปกปิดร่างกายในส่วนที่ไม่ต้องการให้โดนแดด หรือ แม้กระทั่งการซ่อนตัวอยู่แต่ในที่ทำงานนั้นสามารถป้องกันผิวจากรังสีอันตรายต่างๆได้ แต่สาว ๆ คิดผิด เพราะแม้ในวันที่ไม่มีแดดจัด อย่างเช่น วันที่ฝนตก หรือ วันที่มีเมฆมาก เจ้ารังสีตัวร้ายก็ยังสามารถทำร้ายผิวอันบอบบางของคุณได้ และนอกจากแสงแดดตัวร้ายที่เราสัมผัสกันอยู่ทุกวันแล้ว แสงรังสีจากอุปกรณ์เครื่องใช้ใกล้ๆ ตัว อาทิ หลอดไฟ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ก็เป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่คอยจ้องทำร้ายผู้หญิงได้แบบไม่รู้ตัว

เรามาลองทำความเข้าใจเรื่องของแสงแดดเจ้าศัตรูตัวร้ายกันสักหน่อยว่า นอกจากรังสียูวีแล้ว แสงแดดยังประกอบไปด้วยรังสีที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผิวอีกหลายชนิด เช่น รังสีอินฟราเรด (INFRARED) ซึ่งเป็นตัวการของความ ร้อน รวมไปถึง รังสีที่มองเห็นได้ (VISIBLE LIGHT) ซึ่งรังสีแสงที่มองเห็นได้นี้เอง คือ พลังงานรังสีที่ดวงอาทิตย์แผ่ออกมาเป็นส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงประมาณ 400-700 นาโนเมตร และรังสีประเภทนี้เองที่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปทำลายเซลล์ผิวของเราและก่อให้เกิดริ้วรอยแห่งวัยได้มากกว่ารังสี UVC, UVB, และ UVA เสียอีก โดยสามารถทะลุชั้น Dermis ถึงชั้น Circulation ของผิวได้ นอกจากนี้แสงที่ตามองเห็นยังกระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระมากกว่า 50% ซึ่งเป็นตัวหลักในการทำลายเซลล์ผิวและสาเหตุของริ้วรอยแห่งวัย*

*Liposhield™ HEV Melanin จาก Lipo Chemicals ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมวัตถุดิบในงาน in-cosmetic 2011 (ข้อมูลจากนิตยสารอินโนแลบ)

วัตสัน ร้านเพื่อสุขภาพและความงาม ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ **Dermaction Plus by Watsons Advanced Sun** ประกอบด้วย Liposhield™ HEV Melanin ส่วนผสมที่ถูกพัฒนาให้มีคุณสมบัติดูดกลืนแสงที่ตามองเห็น จึงทำให้ปกป้องผิวจากการทำร้ายของแสงที่ตามองเห็นได้ ด้วย **3 วิทยาการใหม่ล่าสุด** แห่งการปกป้องผิวจากแสงแดด พร้อมฟื้นฟูบำรุงผิวแบบครบวงจร สามารถใช้สำหรับวันธรรมดา ที่จะต้องกลายเป็นบิวตี้ไอเท็มคู่กระเป๋าของสาว ๆ ด้วย

1. **นวัตกรรม HEVshield (High Energy Visible Light Shield Technology)** เทคโนโลยีพิเศษแห่งเดียวเฉพาะของ **เดอร์มาแอคชั่นพลัสบายวัตสัน** ที่สามารถป้องกันรังสีได้ทุกชนิดมากกว่า รังสียูวีเอ ยูวีบี รวมถึงการป้องกันรังสีแสงที่มองเห็นได้ (High Energy Visible Light) จึงทำให้ปกป้องผิวจากการทำร้ายของแสงที่ตามองเห็นได้
2. **นวัตกรรม ไบโอแอคทีฟ (BioActive)** นวัตกรรมที่ช่วยการบำรุงแบบล้ำลึก ด้วยการช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวที่โดนทำร้ายให้กลับแลดูมีสุขภาพดี
1. **3. นวัตกรรม โฟโตจีนิค สแคทเทอริง (Photogenic Scattering)** นวัตกรรมสร้างความเปล่งประกายให้ผิวแลดูกระจ่างใสด้วย แบบธรรมชาติ

โดยนวัตกรรมทั้งหมดถูกนำมารวบรวมไว้ใน ผลิตภัณฑ์ **เดอร์มา แอคชั่นพลัส แอดวานซ์ ชั้น บายวัตสัน** ชุดผลิตภัณฑ์กันแดดขั้นสูงเพื่อการปกป้องผิวจากแสงแดดทุกชนิด เหมาะสำหรับใช้ในวันธรรมดา ซึ่ง ชุดผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย

1. **แอดวานซ์ ชั้น วอเตอร์ ดริอป ครีมเจล เอสพีเอฟ40พีเอ++** (ขนาด 40 มล. ราคา 500 บาท) เนื้อครีมบางเบาสูตรน้ำพร้อมส่วนผสมวิตามินอี ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงผิว ให้ผิวได้ชุ่มฉ่ำรู้สึกสบายไม่เหนียวเหนอะหนะ พร้อมกรดไฮยาลูรอนิก ส่วนผสมหลักในการรักษา รอยแห่งวัยให้แลดูอ่อนเยาว์ และสารสกัดน้ำดอกวิชฮาเซล ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้น และฟื้นฟูบำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้น
2. **แอดวานซ์ ชั้น คอมพลีท แคร่ เฟส แอนต์ บอดี้โลชั่น เอสพีเอฟ50+ พีเอ+++** (ขนาด 150 มล. ราคา 550 บาท) โลชั่นบำรุงผิวหน้าและผิวกายสูตร Oil Free บางเบา เหมาะสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันบริเวณรูขุมขน ผสานสารสกัดทรงคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดทานตะวันซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินอีและเกลือแร่สูง ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยยับยั้งสาเหตุของการเกิดริ้วรอยก่อนวัย พร้อมเก็บกักความ

ชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างดีเยี่ยม ผสมด้วยสารสกัดว่านหางจระเข้ที่ช่วยบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้น และฟื้นบำรุงผิว
เสียจากการเผชิญแสงแดด

3. **3. แอดวานซ์ ชัน อินเทนซีฟ โพรเทคชั่น บอดีโลชั่น เอสพีเอฟ50+พีเอ+++** (ขนาด 150 มล. ราคา 500 บาท) โลชั่นบำรุงผิวกายสูตรเข้มข้น ลงตัวด้วยการผสมคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินอีและเกลือแร่ ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดริ้วรอยก่อนวัย มาพร้อมสารสกัดว่านหางจระเข้ที่ช่วยบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้น และฟื้นบำรุงผิวกายจากสภาวะการเผชิญแดด
4. **4. แอดวานซ์ ชัน อัลตรา ไลท์ เฟส ฟลูอิด เอสพีเอฟ50+ พีเอ+++** (ขนาด 150 มล. ราคา 550 บาท) โลชั่นนํ้านม เนื้อบางเบา ซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ ช่วยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใส พร้อมปกปิดจุดต่างดำ เพิ่มความเรียบเนียนให้แก่ผิว
5. **5. แอดวานซ์ ชัน แมททิฟายอิง ไพรเมอร์ เอสพีเอฟ15 พีเอ++** (ขนาด 30 มล. ราคา 650 บาท) เนื้อครีมเนียนนุ่ม บางเบา สามารถใช้เป็นเมคอัพเบส ช่วยปรับสภาพผิวให้พร้อมก่อนการแต่งหน้า พร้อมปกปิดริ้วรอย ให้ผิวแลดูเรียบเนียน สม่่าเสมอ และสดใสนั่น ดัดทนนาน

ผลิตภัณฑ์ เดอร์มา แอคชั่น พลัส แอดวานซ์ ชัน บาย วัตสัน มีจำหน่ายแล้วที่ร้านวัตสันทุกสาขา ทั่วประเทศ

เอื้อเพื่อข้อมูลโดย วัตสัน ร้านเพื่อสุขภาพและความงามสำหรับคุณ